

การศึกษาสภาพและวิเคราะห์การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว
จังหวัดชุมพร



ประวัติความเป็นมา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2554 โดยอาศัยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ซึ่งออกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติอำนาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการจัดการศึกษาด้วย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักทางการศึกษาก็ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดก็ได้ตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น นั้น ๆ ฉะนั้น เมื่อปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญมาก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรให้ความสนใจ และสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ถูกวิธีและทั่วถึง

คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำตามบทบัญญัติในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้การจัดการศึกษาชั้นปฐมวัยหรือก่อนประถมศึกษา เป็นหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ได้เล็งเห็นความสำคัญการจัดการศึกษาชั้นปฐมวัย จึงได้เสนอร่างข้อบัญญัตินี้ เพื่อที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง และสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาวขึ้น โดยใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอกำแพงแสนจังหวัดชุมพร จำนวน 1 ไร่ 2 งาน เป็นสถานที่ก่อสร้างและเปิดรับเด็กวัยบริบาลอายุ 2 ปี ถึง 4 ปี ในปีการศึกษา 2554 เป็นปีการศึกษาแรก

การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาวเป็นที่ยอมรับของชุมชน โดยได้นำบุตรหลานในปกครองมาฝากเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้พื้นที่ภายในอาคารไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้น ในวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2558 จึงได้มีการพิจารณาต่อเติมอาคารด้านข้างเพื่อรองรับกับจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาวจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2546 โดยได้ปรับเปลี่ยนบางส่วนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาวยังยึดหลักการจัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ข้อมูลทั่วไป

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ (2546:5) ได้กำหนดปรัชญาการศึกษาไว้ดังนี้

การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐาน คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ 2546:3)

หลักการการจัดการศึกษาปฐมวัยกระทรวงศึกษาธิการ(2546:5) ได้กำหนดหลักการในการศึกษาในระดับปฐมวัยไว้ดังนี้

เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรู้ที่เหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล และเต็มศักยภาพ โดยกำหนดหลักการ ดังนี้

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท
2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรม
3. พัฒนาเด็ก โดยองค์รวมเน้นการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข
5. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก


วิสัยทัศน์

สถานศึกษาน่าอยู่ ผู้เรียนพัฒนาก้าวไกล ร่วมใจชุมชน ฝึกฝนบุคลากร


พันธกิจ


1. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ให้สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้และเอื้อต่อความสมบูรณ์ของสุขภาพกายและสุขภาพจิต
2. พัฒนาการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการระดม จัดทำ ใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
4. พัฒนาบุคลากรครูให้มีศักยภาพสูง สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน และชุมชน ในการระดม ทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา


เป้าหมาย


 ผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง

 เด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า 3 ปี และเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี มีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา เหมาะสมตามวัย

 ประสานงานกับชุมชน ผู้ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามา มีบทบาทในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว


 เด็กทุกคนในเขตพื้นที่บริการได้รับการเข้าเรียนในระดับปฐมวัย

 วัดผลประเมินผลต่อเนื่อง โดยเน้นการวัดผลเพื่อประเมินพัฒนาการและส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

 เด็กจบการศึกษาระดับปฐมวัย มีพัฒนาการบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์พร้อมเรียนในระดับต่อไป


จุดหมาย


หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาด้านพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี


 ใช้วัยวะของร่างกายได้คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน


 มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย

 รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

 ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย

 สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย

 สนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว

 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

คำขวัญ

คำขวัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว

เรียนรู้ผ่านการเล่น เน้นคุณธรรม นำวินัย ใส่ใจพัฒนาการ

ที่ตั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าชะงะ จังหวัดชุมพร พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาวแบ่งตามอายุเป็น 2 ระดับ

 อายุ 2 ปี ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 จำนวน 23 คน

นักเรียนชาย	จำนวน	13	คน
-------------	-------	----	----

นักเรียนหญิง	จำนวน	10	คน
--------------	-------	----	----

 อายุ 3 ปี ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 จำนวน 47 คน แบ่งเป็น 2 ห้อง

ห้อง 1/1

นักเรียนชาย	จำนวน	8	คน
-------------	-------	---	----

นักเรียนหญิง	จำนวน	16	คน
--------------	-------	----	----

ห้อง 1/2

นักเรียนชาย	จำนวน	8	คน
-------------	-------	---	----

นักเรียนหญิง	จำนวน	15	คน
--------------	-------	----	----

ข้อมูลบุคลากร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาวปัจจุบันมีบุคลากรจำนวน 3 คน

☞ นางสาวกรรณา กิ่งแก้ว ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประสบการณ์การทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 ปี

☞ นางสาวทิพวรรณ จันทร์ตรี ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด จากวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดชุมพร และกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประสบการณ์การทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ปี

☞ นางสาวสุนิสา พรหมเมฆ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา จากสถาบันราชภัฏการยงนบุรี และกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประสบการณ์การทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ปี